



Kỷ niệm 30 năm Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp

10 - 2015

Đoàn Kitô Vua
Giáo xứ Việt Nam – 2 villa des Epinettes – 75017 Paris

www.tntt.fr

Trong tháng 10, Cha Tuyên Úy mời gọi mỗi thành viên TNTT đọc mỗi ngày 10 kinh kính mừng, cầu nguyện cho : ấu nhi, thiếu nhi, nghĩa sĩ, dự bị huynh trưởng, huynh trưởng, huấn luyện viên, trợ tá, giáo lý viên, cựu huynh trưởng và ân nhân của Phong Trào.



Kinh ngợi khen

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hơn hờ vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai
kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
đẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm
nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham
và cho con cháu đến muôn đời.

Tháng Mân Côi và con đường thơ ấu thiêng liêng

Lm. Nguyễn Công Đoàn – tinmung.net

Trong bài phỏng vấn đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và đăng tải trên nhiều báo in và trang mạng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về cách cầu nguyện của ngài: buổi sáng ngài cầu nguyện bằng giờ kinh Phụng Vụ, dâng lễ, rồi lần chuỗi Mân Côi. Buổi tối chào Thánh Thể một giờ. Ngài thú tội là có chia trí và đôi khi ngủ gục nửa ! (An ủi cho chúng ta đấy, vì Đức Giáo Hoàng cũng có khi chia trí và ngủ gục kia mà !)

Đức Thánh Cha lần hạt Mân Côi mỗi buổi sáng đấy. Một sự trùng hợp lý thú: khi hàng triệu người đọc bài phỏng vấn này là tháng 10, tháng Mân côi.

Một sự trùng hợp quan trọng hơn là bài Tin Mừng liên tiếp trong ba ngày lễ đầu tháng 10:

- ngày 1/10 lễ thánh Tê-rê-xa Hải Đồng Giêsu: Mt 18,1-5 “nếu không trở lại và nên như trẻ nhỏ...”
- ngày 2/10 lễ các thiên thần bốn mạng: Mt 18,1-5
- ngày 4/10 lễ thánh Phanxicô At-xi-di: Mt 11,25-30: “Cha mặc khải cho những người bé mọn”.

Tinh thần đơn sơ, khiêm nhường, bé nhỏ là nét đặc biệt của Đức Mẹ, nét đầu tiên chúng ta biết về Đức Mẹ khi Đức Mẹ xuất hiện lần đầu trong Sách Tin Mừng Mt 1,18-25 và Lc 1,26-55.

Đức Mẹ chính là mẫu gương của tâm hồn trẻ thơ khi phó nộp hoàn toàn cho Thiên Chúa: “Này tôi Đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người cứ thực hiện cho tôi như lời thiên sứ đã nói” (Lc 1,38).

Kinh Mân côi là một bản tóm tắt Tin Mừng cho mọi người, từ Đức Giáo Hoàng cho đến bà già quê không hề biết đọc biết viết, nhờ đó chúng ta chiêm ngắm ơn cứu độ Thiên Chúa đã thực hiện như lời sứ thần loan báo, và Đức Mẹ có mặt từ đầu nhiệm truyền tin cho tới khi ơn cứu độ hoàn toàn thể hiện nơi Mẹ trong vinh quang của Chúa Kitô phục sinh đang ngự bên hữu Thiên Chúa.
“Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng...”

Cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng của Đức Thánh Cha

- Ý lược chung:

Cầu xin loại trừ được nạn buôn bán người là một hình thức hiện đại của chế độ nô lệ.
Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme moderne d'esclavage.

- Ý lược truyền giáo:

Cầu cho tinh thần truyền giáo nơi các cộng đoàn Kitô Giáo tại châu Á, biết rao giảng Tin Mừng cho những người vẫn đang mong đợi.
Pour que, dans esprit missionnaire, les communautés chrétiennes du continent asiatique annoncent l'Évangile à tous ceux qui l'attendent encore.

Chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho Giáo Hội Việt Nam luôn vững mạnh trong Đức Tin, để đem yêu thương đến mọi nơi và làm chứng cho Tin Mừng.



Le savez-vous ?

En 2015 , le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) fête ses 100 ans.

Le MEJ est à l'origine du MEJ-Vietnamien, notre Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

Voici quelques dates importantes dans le développement du MEJ et de TNTT.

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Những mốc thời gian

1914 - 1915 : vì đệ nhất thế chiến, các « Đạo Binh Thánh Giá » (*Croisade de Prière*) được hình thành tại Pháp để cầu nguyện cho các chiến hữu và hoà bình.

1916 - 1917 : cha Albert Bessière thành lập phong trào **Nghĩa Binh Thánh Thể** (*Croisade Eucharistique*), trực thuộc vào Hội Tông Đồ Cầu Nguyện để chuyên lo cho trẻ em từ 6 tuổi đến 14 tuổi.

1922 : thành hình 4 tôn chỉ **Cầu Nguyện , Rước Lễ, Chiến Đấu** và **Chinh Phục** (prier, communier, lutter et conquérir), ít lâu sau đổi 2 tôn chỉ sau thành **Hy Sinh** và **Làm Tông Đồ** (sacrifie-toi et sois apôtre). Phong Trào khuyến khích dâng ngày theo ý Đức Giáo Hoàng, làm sổ kho thiêng liêng, năng rước lễ, viếng Chúa Thánh Thể và đọc khoảng chục kinh mỗi ngày, cũng như kính phép Thánh Thể mỗi thứ sáu đầu tháng ...

1929 : Phong Trào du nhập vào Đông Dương, do hai cha dòng Saint-Sulpice đã lập Nghĩa Binh Thánh Thể tại trường thầy dòng « Ecole Puginier » ở Hà Nội.

1962 : theo ý ĐGH Gioan 23, danh hiệu *Croisade Eucharistique* được đổi thành *Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)*.

1965 : Đại Hội Tuyên Úy lần thứ II đã ban hành Bản Nội Quy thống nhất và đổi tên Phong Trào thành **THiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam**.

1984 : Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được chính thức thành lập tại **Hoa Kỳ**.

1986: Đoàn Kitô Vua chính thức ra mắt cộng đoàn tại Giáo Xứ Việt Nam - Paris.

Trích Kỷ yếu 10 năm Đoàn Kitô Vua

Trưởng Phanxicô Đỗ Duy Hoàng

Giai đoạn khởi đầu (1985 - 1987)

Thờ đó, tại Giáo Xứ cũng đã có các lớp giáo lý và tiếng Việt cho trẻ em, do Cha Giuse Mai Đức Vinh phụ trách. Nhưng đến năm 1985 khi được giao cho nhiệm vụ lo về giáo lý, Cha Giuse Đình Đồng Thượng Sách nghĩ ngay đến việc thành lập cho các em một đoàn thể làm khung cảnh sinh hoạt, học hỏi.

Nội dung và hình thức sinh hoạt của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã là câu trả lời xác thực nhất. Qua Phong Trào, niềm tin và lòng đạo đức không còn mơ hồ, trừu tượng nhưng được cụ thể hoá và đi vào đời sống của các em qua việc thực hiện Bốn Tôn Chỉ và sống Ngày Thánh Thể. Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn để hiểu biết và sống tinh thần dân tộc qua các giờ Việt ngữ và các buổi văn nghệ quê hương. Sau cùng các hình thức sinh hoạt tập thể giúp các em trở nên mạnh dạn, tự tin và tháo vát hơn.

Thế nên, kết quả của các buổi hội thảo với phụ huynh và giới trẻ là hai ngày trại vào cuối tháng 8/1985 tại Conflans Saint Honorine. Cha Sách cùng với 11 trại sinh, mà đa số đã trở thành huynh trưởng sau này, đã tìm hiểu và sinh hoạt theo tinh thần PT/TNTT/VN. Đại chủng sinh Hoàng Văn Khoa đã được đề cử làm đoàn trưởng ngay sau đó.

Suốt niên khoá 1985 - 1986, cùng với mọi nỗ lực của Cha Tuyên Úy và các trưởng, những gì cần thiết cho Đoàn (cờ đoàn, cờ đội, đồng phục ...) đã được hoàn tất, kịp cho ngày chính thức hoá giữa cộng đoàn : ngày 22 tháng 6 năm 1986.

Hình ảnh ngày 22/06/1986 thật khó quên cho những ai đã tham dự buổi lễ chính thức hoá Đoàn Kitô Vua, tại Giáo Xứ Việt Nam - Paris. Từ Cha Tuyên Úy đến các em ấu nhi đều hớn hở, tươi cười trong bộ đồng phục khăn quàng vừa cắt chỉ, cờ tung bay còn thơm mùi vải mới. Trong nao nức, 10 trưởng đầu tiên đã mạnh dạn tiến lên tuyên hứa, tự nguyện sẽ phục vụ Thiên Chúa dưới bóng cờ của PT/TNTT/VN.

